

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6704 - THỨ HAI NGÀY 16/9/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3

Tính đến sáng 15/9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập úng do hoàn lưu sau bão đã làm 348 người chết và mất tích, trong đó 281 người chết và 67 người mất tích.

Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 về giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk); các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch các tập đoàn kinh tế Nhà nước, Ngân hàng

thương mại Nhà nước; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến sáng 15/9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập úng do hoàn lưu sau bão đã làm 348 người chết và mất tích, trong đó 281 người chết và 67 người mất tích. Hội nghị đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết bão số 3 là cơn bão có cường độ lớn, tốc độ cao, phạm vi rộng, đối tượng tác động nhiều, thời gian lưu bão dài,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”

BÀI THƠ BÁC TẶNG THANH NIÊN,
TRUNG TUẦN THÁNG 9/1950

LÂM ĐỒNG: Phát huy tốt vai trò các hội quần chúng

Nhằm không ngừng phát triển và phát huy tốt vai trò các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 4392-CV/TU, ngày 1/10/2014 về thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 5/3/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông báo Kết luận số 158-KL/TW của Ban Bí thư về hội quần chúng trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện kết luận phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

TRANG 2

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, hỗ trợ 10 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai



Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ân cần thăm hỏi một cháu bé bị thương do bão lũ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai. Ảnh: Lan Hương

TRANG 4

HOA THẨM CAO NGUYÊN



“Kỹ sư tâm hồn” của các em học sinh

Thầy giáo Mai Thế Hùng (SN 1989) hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai) được ví như “kỹ sư tâm hồn” giúp thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường rèn luyện cho đội viên.

TRANG 5



TRANG 7

Lâm Đồng với tiến trình “chuyển đổi xanh”

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI Quản lý, điều trị bệnh ung thư

TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT Đơn Dương: Giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

TRANG 6

LÂM ĐỒNG: Phát huy tốt vai trò các hội quần chúng

Công tác quản lý của chính quyền các cấp đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP, ngày 13/4/2012 của Chính phủ, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg, ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hội có tính chất đặc thù và các văn bản hướng dẫn về hoạt động của các hội quần chúng. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên nắm tình hình tổ chức và hoạt động của các hội.

Nguồn kinh phí hoạt động của các hội quần chúng do ngân sách nhà nước cấp từ năm 2014 đến năm 2024 là gần 110 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách do nhà nước hỗ trợ, kinh phí hoạt động của các hội được hỗ trợ bởi các tổ chức nước ngoài và tự huy động từ các nguồn khác để đảm bảo hoạt động. Trong đó, nguồn kinh phí chủ yếu do các hội tự huy động từ các nguồn xã hội.

Nhờ đó, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển về tổ chức, đa dạng về lĩnh vực hoạt động và có nhiều đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 672 tổ chức hội quần chúng với gần 520.000 hội viên.

Trong quá trình hoạt động, các hội quần chúng thường xuyên quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Trong 10 năm (2014-2024), các hội quần chúng đã làm tốt công tác tư vấn, phản biện, với gần 200 cuộc góp ý, phản biện việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy hoạch, chương trình, kế hoạch

Nhằm không ngừng phát triển và phát huy tốt vai trò các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 4392-CV/TU, ngày 1/10/2014 về thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 5/3/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận 102- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Thông báo Kết luận số 158-KL/TW của Ban Bí thư về hội quần chúng trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện kết luận phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quan trọng của địa phương, các dự thảo luật... được các cơ quan, đơn vị đánh giá cao; nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở của các hội quần chúng đạt được nhiều kết quả. Có trên 3.600 chương trình, đề án, vụ việc với hàng nghìn lượt hội viên, Nhân dân được tư vấn, trợ giúp pháp lý... góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như ý thức chấp hành pháp luật của công dân từng bước được nâng lên, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, các hội quần chúng đã tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể như: Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức hiến đất, đóng góp công sức, tiền của... Một số hội xây dựng các mô hình hay, ý nghĩa như: "Giếng nước khoan", "Giọt nước nghĩa tình" đưa nguồn nước sạch về cho bà con dân tộc thiểu số và các trường học; "Nuôi heo đất", "Nuôi bò sinh sản", "Hội viên giúp nhau phát triển kinh tế", "Mua thẻ Bảo hiểm y tế cho

người nghèo" hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình; mô hình "Xây dựng sân xi măng", hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, đặt thùng rác công cộng... đã góp phần cùng địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần tích cực vào xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Hội Khuyến học các cấp vận động hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 211 tỷ đồng, đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" tại địa phương...

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được các cấp hội quần chúng quan tâm và trở thành hoạt động thường xuyên của một số hội như: phối hợp với các đoàn y, bác sĩ trong và ngoài tỉnh tổ chức các đợt khám, chữa bệnh cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức khám sàng lọc cho hàng nghìn nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, vận động các nhà tài trợ để các đối tượng được phẫu thuật miễn phí... Trong đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ tổ chức 363 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho

157.087 lượt người, tổng trị giá 25,5 tỷ đồng. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh vận động nguồn tài trợ hơn 673 tỷ đồng giúp gần 1.400 trẻ em và bệnh nhân nghèo phẫu thuật tim; 21.000 người cao tuổi phẫu thuật thay thủy tinh thể; 541 trẻ em dị tật sứt môi, hở hàm ếch, mông hắc tố, trẻ bị dị tật do bỏng được phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật thẩm mỹ...

Hàng năm, các cấp hội tích cực vận động và tiếp nhận các đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai...

Song song đó, các hội quần chúng có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên sản xuất, kinh doanh, vận động hội viên chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm nâng cao đời sống cho hội viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện đăng ký các mô hình vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Có thể nói, những đóng góp thiết thực của các hội quần chúng thời gian qua cho sự phát triển của tỉnh trên nhiều phương diện, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó tạo được sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

HỒNG VINH

GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ÔNG MAI VĂN SỰ (80 TUỔI, NGUYỄN TRƯỞNG CÔNG AN THỊ XÃ BẢO LỘC):

Xây dựng Đảng phải gắn với công tác phòng, chống tham nhũng

Qua trao đổi với chúng tôi về góp ý công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ông Mai Văn Sự khẳng định, liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ, với hơn 13 năm là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là di sản đồ sộ, vĩ đại, được lòng dân nhất và có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Nhân dân ngợi ca là "Người đốt lò" vĩ đại.



quả này càng củng cố niềm tin của Nhân dân vào hiệu quả nhiều mặt của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong lịch sử phòng, chống tham nhũng ở nước ta, đây được xem là thời kỳ chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt nhất, mạnh mẽ nhất. Tất cả vì sự tồn vong của Đảng, dân tộc, Tổ quốc.

Vì vậy, để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, toàn diện phải gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Trong mọi hoàn cảnh, thời điểm phải lấy tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm nền tảng, đó là sự cương quyết, minh bạch và cũng rất nhân văn. Trong phòng, chống tham nhũng, không chỉ chống, mà cần tập trung vào việc xây dựng, chỉnh đốn để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn. KHÁNH PHÚC

Thủ tướng chủ trì Hội nghị...

TIẾP TRANG 1

... gây mưa lũ lớn trên diện rộng, hậu quả nghiêm trọng cả về người, tài sản, vật chất và tinh thần. Ngay từ khi bão số 3 hình thành, tiến vào Biển Đông, nguy cơ ảnh hưởng tới đất liền nước ta, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến để ứng phó kịp thời. Bộ Chính trị đã họp nghe báo cáo tình hình, ra kết luận. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo, đôn đốc về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã có 9 công điện chỉ đạo công tác về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng; bảo đảm an toàn hồ thủy điện Thác Bà, đê Hoàng Long, điều hòa các hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng chủ công, trực tiếp tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng; người dân tin tưởng, ủng hộ, đoàn kết thực hiện phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng dẫn... Do đó, tình hình thiệt hại được giảm thiểu.

Với tinh thần "tất cả vì Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội nghị điểm lại tình hình, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để thực hiện, đạt mục tiêu: Khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động chỉ đạo từ sớm, từ xa, theo sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ. Các lực lượng, đặc biệt là quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người và phương tiện, tàu vận tải hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh

trú về nơi tránh trú; tổ chức sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, nhà yếu đến nơi an toàn; sơ tán, di dời 74.526 hộ/130.246 người tại các vùng ngập sâu do lũ đến nơi an toàn.

Quân đội đã huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện ứng phó với bão; 107.911 lượt người và 2.142 lượt phương tiện ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; công an huy động hơn 150.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Các cấp chính quyền cơ sở, lực lượng xung kích, đoàn thanh niên... được huy động tối đa triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với ngập úng, lũ lụt, đảm bảo an toàn những trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu; tổ chức ứng trực vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông, đưa tin kịp thời để người dân nắm được đầy đủ thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để chủ động ứng phó với bão, lũ.

Tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến 6 giờ sáng 15/9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt do hoàn lưu bão đã làm 348 người chết, mất tích, 1.921 người bị thương; gần 232.000 ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 190.000 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; gần 48.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 32.000 ha cây ăn quả bị hư hại; 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; hơn 2,6 triệu gia cầm, gia súc bị chết...

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; nhiều biển hiệu quảng cáo, cột điện, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ. Tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

(Theo Vietnam+)

LÂM ĐỒNG VỚI TIẾN TRÌNH “CHUYỂN ĐỔI XANH”

“Chuyển đổi xanh” là một xu thế không thể đảo ngược đối với các quốc gia và thế giới. Nội hàm trọng tâm của công cuộc “chuyển đổi xanh” đó là phát triển nền kinh tế xanh không chỉ khu biệt ở mỗi địa phương, vùng, miền mà diễn ra ở tầm cả nước và quốc tế nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới Net Zero vào năm 2050. Với những mục tiêu bao trùm của “chuyển đổi xanh”, Lâm Đồng đã và đang làm gì để thực hiện phát triển xanh, bền vững?

Từ tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử, di sản kiến trúc của vùng đất và các nguồn lực (con người, vốn đầu tư), Lâm Đồng xác định phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để chuyển dần sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên “3 trụ cột” vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài trong tương lai.

Theo các chuyên gia, xây dựng nền kinh tế xanh có nghĩa là hướng tới ba mục tiêu: Phát triển kinh tế, tức cần tái cơ cấu lại hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng để thu được kết quả tốt hơn từ các khoản đầu tư từ tài nguyên, nhân lực và tài chính; bảo vệ môi trường tức giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn; cuối cùng là mục tiêu xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và giảm sự mất công bằng trong xã hội. Trọng tâm các hoạt động chuyển đổi xanh gồm: Chuyển dịch

Bài 1: Từ tiềm năng, lợi thế đến định hướng phát triển



Chuyển đổi xanh. Ảnh: Tư liệu

năng lượng, chuyển đổi công nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phát triển, trong đó nhấn mạnh “Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025 bao gồm các định hướng phát triển cốt lõi sau: Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp hướng đến ngành Nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng TP Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo

dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Và, phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, an toàn về môi trường.

Lộ trình cũng như chiến lược dài hơi để Lâm Đồng xác định tiếp tục công cuộc chuyển đổi xanh lên một tầm mức mới được khẳng định vào tháng 6 năm 2024 vừa qua với việc UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1727 ngày 29/12/2023 của Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Qua đó, nêu bật quan điểm định hướng phát triển Lâm Đồng trong tương lai đó là “Phát huy tiềm năng, lợi thế tự nhiên và vai trò, vị trí của tỉnh trong vùng Tây Nguyên để phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Chú trọng bảo vệ, khôi phục, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng cao đời sống, sinh kế của người dân gắn với rừng. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, tài nguyên thiên nhiên và liên kết vùng. Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, nhôm, nhôm và các sản phẩm từ nhôm...”

XEM TIẾP TRANG 8

Di Linh: Phát triển sâu riêng theo hướng bền vững

Hiện, toàn huyện Di Linh có hơn 6.000 ha trồng sầu riêng. Với giá trị kinh tế cao, huyện đang xây dựng kế hoạch phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng sản xuất bền vững. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm sầu riêng; gắn sản xuất với các khâu sơ chế, chế biến và kết nối bền vững tiêu thụ sản phẩm.

Diện tích sầu riêng tăng nhanh

Đến nay, tổng diện tích trồng sầu riêng toàn huyện Di Linh là 6.090,2 ha; tăng 5.640 ha so với năm 2010; tăng 4.157,8 ha so với năm 2020. Trong đó, diện tích trồng xen là 5.061,6 ha và diện tích trồng thuần là 1.028,6 ha.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) huyện Di Linh, thực tế cho thấy cây sầu riêng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Do đó, cây sầu riêng đã được trồng trên địa bàn 19/19 xã, thị trấn của toàn huyện, trong đó nhiều nhất là ở 3 xã gồm: Hòa Nam, Liên Đàm và Đinh Trang Hòa. Các giống phổ biến được trồng gồm Monthong, Ri6, Musangking, Út thủy, Chín hóa, giống sầu riêng hạt,... Với những ưu điểm như thịt ráo, tỷ lệ hạt lép và cơm cao, thời gian bảo quản dài hơn các giống khác, giống Monthong chiếm tỷ trọng lớn nhất, với trên 73% diện tích sầu riêng của huyện.

Đến tháng 7/2024, trên địa bàn huyện có khoảng 2.600 ha sầu riêng cho thu hoạch; năng suất bình quân đạt 135 tạ/ha. Sản lượng khoảng 35.000 tấn quả. Thời gian thu hoạch sầu riêng tại Di Linh dao động từ ngày 15/6 -

15/11 hàng năm. Mùa vụ thu hoạch sầu riêng của huyện không trùng với mùa vụ thu hoạch của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh khác, tạo nên lợi thế cạnh tranh về giá cho sản phẩm của địa phương. Trên địa bàn huyện có 9 hợp tác xã, 33 tổ hợp tác, 1 trang trại và 1 doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực trồng trọt sầu riêng; có trên 65 doanh nghiệp, tổ chức, điểm thu mua sầu riêng, với 16 tổ chức, doanh nghiệp và 49 cá nhân, đại lý, cơ sở, vựa thu mua.

Phần lớn sầu riêng sản xuất tại huyện Di Linh cung cấp cho thị trường nguyên quả tươi, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, sản phẩm sầu riêng đang có xu hướng được các hộ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chuyển sang chế biến dạng bóc múi và cấp đông.

Hiện nay, huyện Di Linh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Sầu riêng Di Linh”. Toàn huyện Di Linh đã được cấp 15 mã vùng trồng sầu riêng, gồm 1 mã chung được cấp năm 2022 và 14 mã riêng được cấp vào năm 2023, với diện tích 624,82 ha, sản lượng đăng ký khoảng 19.019 tấn. Có 4 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được cấp mã với tổng diện tích nhà xưởng 4.269 m².

Ông Vũ Hồng Long - Trưởng Phòng



Cây sầu riêng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân huyện Di Linh trong những năm gần đây.

NN&PTNT huyện Di Linh cho biết, thời gian qua, ngành Nông nghiệp huyện đã khuyến cáo người dân thực hiện trồng, chăm sóc, thu hoạch sầu riêng theo quy trình của Bộ NN&PTNT, cũng như Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng.... Đảm bảo mật độ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng các loại giống có trong danh mục của Bộ NN&PTNT. Đồng thời chuyển dần từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP,...

Đảm bảo chất lượng gắn với phát triển số lượng

Theo ông Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, xác định cây sầu riêng là cây có giá trị kinh tế cao, địa phương định hướng đến năm 2030, tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện đạt khoảng 6.500 ha, sản

lượng trên 100.000 tấn (tăng 65.000 tấn so với năm 2024). Phát triển nhanh các vùng sản xuất an toàn được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,... được cấp mã số vùng trồng; áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản sản phẩm. Tập trung ở các xã Hoà Nam, Đinh Trang Hoà, Hoà Bắc, Hoà Trung, Liên Đàm, Đinh Lạc, Tân Thượng, Tân Lâm, Đinh Trang Thượng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh canh tác giống sầu riêng phù hợp là Monthong và sử dụng giống mới chất lượng, rải vụ thu hoạch, thuận lợi cho tiêu thụ. Áp dụng đồng bộ biện pháp kỹ thuật thâm canh như tưới nước tiết kiệm, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, xử lý ra hoa. Gắn phát triển vùng sản xuất tập trung với các cơ sở bảo quản, chế biến sản phẩm.

Phối hợp chặt chẽ với các doanh

ng nghiệp định hướng quy mô vùng trồng cây sầu riêng. Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất từ xây dựng vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh nhằm tạo ra các vùng nguyên liệu đủ lớn, chất lượng tốt để làm cơ sở thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường chế biến, đa dạng hoá các sản phẩm, đặc biệt chế biến sâu gia tăng giá trị; gắn với phát triển, nâng cao thương hiệu “Sầu riêng Di Linh”.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để sớm hình thành các nhà máy sơ chế, chế biến sầu riêng; đặc biệt là các nhà máy chế biến sầu riêng đông lạnh đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Để đạt được những mục tiêu này, trong thời gian tới, huyện Di Linh xác định tổ chức sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu liên kết tập trung, ổn định lâu dài; cấp và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu; thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả... Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân sản xuất đảm bảo theo kế hoạch và không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp; không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng. Thay vì tăng diện tích, sản lượng, cần tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng của trái sầu riêng... **VIỆT QUỲNH**

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, hỗ trợ 10 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai



Đổng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác trao kinh phí để tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả của bão lũ.



Đổng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho bệnh nhân bị thương do mưa lũ, sạt lở đất đang điều trị tại BVĐK tỉnh Lào Cai.

Từ ngày 14 đến 16/9, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 2 đoàn công tác đến 10 tỉnh phía Bắc để thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các tỉnh và hỗ trợ trực tiếp cho 50 hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ.

Đoàn công tác do đổng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà tại các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ. Đoàn công tác do đổng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi và tặng quà tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Tại các tỉnh đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ, các đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều thời gian để đến trực tiếp các vùng bị ngập lụt và sạt lở gây thiệt hại nặng nề cả về tính mạng và tài sản của Nhân dân để thăm nắm tình hình, hỏi thăm sức khỏe, trao tiền và quà động viên người dân sớm vượt qua khó khăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo dự kiến, 2 đoàn công tác sẽ trao kinh phí hỗ trợ cho 50 gia đình khó khăn bị thiệt hại nặng nề tại 10 tỉnh với tổng số tiền 500 triệu đồng, nhưng trên thực tế, tổng số hộ được nhận hỗ trợ tăng thêm vì tại một số địa phương, số hộ có hoàn cảnh khó khăn nhiều.

Ngoài thăm nắm tình hình thực tế, 2 đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng cũng đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh để gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát và thiệt hại to lớn mà bão số 3 đã gây ra tại các tỉnh. Đồng thời, trao tặng mỗi tỉnh số tiền 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.



Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học thăm hỏi, động viên và trao quà, kinh phí hỗ trợ cho một số hộ dân ở huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) bị thiệt hại nặng nề do bão số 3.



Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Lục Văn Tồn (thôn Cón Khoang - Pá Pài, xã Hồng Phong, huyện Cao Lox, tỉnh Lạng Sơn).



Đổng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi các gia đình thôn Lũng Lý (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.

Đặc biệt, tại một số địa phương thiệt hại nặng nề do thiên tai hoặc còn nhiều khó khăn, tỉnh Lâm Đồng còn hỗ trợ thêm kinh phí, như: Trao 1 tỷ đồng cho thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả của sạt lở đất; trao 2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng cầu treo mới tại thôn Tân Điền, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang...

Phát biểu với lãnh đạo các tỉnh đến thăm, đổng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi lời chia sẻ, động viên với những mất mát, khó khăn mà người dân các

tỉnh đã và đang phải hứng chịu do thiên tai. Đổng chí nhấn mạnh: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng rất xúc động trước những hậu quả nặng nề mà mưa lũ đã gây ra cho các tỉnh. Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", với tình cảm đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh và các hộ dân bị thiệt hại nặng nề với mong muốn góp phần giúp các tỉnh sớm ổn định tình hình, tái thiết cuộc sống cho người dân sau thiên tai.

Trước chuyến đi của 2 đoàn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất hỗ trợ đồng bào 10 tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra số tiền 20 tỷ đồng; trong đó, trích từ nguồn Dự phòng ngân sách 10 tỷ đồng, Quỹ Phòng chống thiên tai 2 tỷ đồng; 8 tỷ đồng từ nguồn vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Những ngày qua, nhiều tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động, quyên góp để

tổ chức nhiều chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu đến hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 13/9, có gần 300 tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ số tiền hơn 12,1 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hiện tại, nhiều tập thể và cá nhân vẫn đang tiếp tục ủng hộ tiền và hàng hóa để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Quản lý, điều trị bệnh ung thư

Các trạm y tế trong tỉnh đang quản lý 3.484 bệnh nhân ung thư; khám bệnh ung thư cho 2.550 lượt người. Thực hiện chuyển tuyến 46 bệnh nhân; chăm sóc giảm nhẹ 3.230 lượt bệnh nhân; có 30.006 người có nguy cơ ung thư vú và cổ tử cung... Tổ chức 1 lớp tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống ung thư cho 24 cán bộ y tế cơ sở 12 trung tâm y tế huyện, thành phố.

Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng được đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 - 2018 với tổng mức kinh phí khoảng 38 tỷ đồng. Đến giai đoạn 2020 - 2022 tiếp tục đầu tư mở rộng Khoa Ung bướu với tổng mức kinh phí là 22,5 tỷ đồng để có điều kiện lắp đặt các thiết bị chuyên ngành Ung bướu với tổng mức đầu tư 122 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2024. Đến nay, khoa Ung bướu đã được đầu tư các thiết bị hiện đại như: Hệ thống xạ trị áp sát 24 kênh; hệ thống máy gia tốc tuyến tính; hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng; hệ thống thu nhận y học hạt nhân SPECT-CT; hệ thống chụp CT dùng trong mô phỏng 32 lát cắt; hệ thống xạ trị áp sát liều cao... Như vậy, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã được trang bị các thiết bị hiện đại để có thể triển khai điều trị các bệnh ung thư theo đa mô thức.

Điều trị đa mô thức là sự kết hợp điểm mạnh giữa nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, liệu pháp miễn dịch, hormone trong điều trị ung thư... Tùy theo tình trạng, kích thước khối u, mức độ xâm lấn, tuổi tác, thể trạng người

Theo thống kê của Bệnh viện K, số ca mắc ung thư ngày càng tăng, năm 2000, cả nước ghi nhận khoảng 69.000 ca, năm 2010 khoảng 127.000 ca, năm 2024 ước tính gần 200.000 ca mắc mới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Y tế Lâm Đồng đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện ung thư cho 213.379 lượt người, phát hiện 525 người mắc ung thư, ghi nhận 300 người tử vong do ung thư.



Lãnh đạo Bộ Y tế thăm Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng được đầu tư máy xạ trị gia tốc synergy năng lượng cao.

bệnh, các bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị chuyên biệt nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người bệnh: Tiêu diệt và kiểm soát tế bào ung thư hiệu quả; bảo toàn các cơ quan lành trong cơ thể; cải thiện chất lượng sống; nâng cao tuổi thọ cho người bệnh

Về nhân lực, Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng được thành lập vào năm 2017 với số nhân lực là 9 nhân viên (2 bác sĩ, 5 điều dưỡng, 1 kỹ sư, 1 hộ lý); đến nay, số nhân lực

của khoa có 19 nhân viên (6 bác sĩ, 9 điều dưỡng, 3 kỹ sư, 1 hộ lý).

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tăng cường công tác đào tạo chuyên ngành Ung bướu như đã đào tạo 1 bác sĩ chuyên khoa I, đang đào tạo 1 bác sĩ chuyên khoa I chuyên khoa Ung bướu. Song song với đào tạo nhân lực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Ung bướu với Bệnh viện Ung bướu

TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020), đã cử 29 lượt nhân viên y tế đào tạo và nhận chuyển giao kỹ thuật như: Thực hành ung thư cơ bản, nâng cao, xạ trị, xạ hình, phóng xạ, chăm sóc giảm nhẹ, mô phỏng xạ trị áp sát. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng hợp đồng chuyển giao kỹ thuật lĩnh vực ung bướu với Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2023 đến nay đã cử 21 lượt nhân viên y tế đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật

như: Phẫu thuật ung thư, xạ trị máy gia tốc, xạ trị phối hợp hóa trị, mô phỏng và lập kế hoạch xạ trị ngoài, xạ trị sử dụng CT mô phỏng, xạ trị trong di căn ung thư, sử dụng iode phóng xạ trong xạ hình và điều trị ung thư, SPECT/CT...

Từ năm 2020 đến 2023, Khoa Ung bướu đã tiếp nhận điều trị cho 1.200 - 1.500 lượt bệnh nhân nội trú, với công suất sử dụng giường bệnh hàng năm lần lượt là 84,4%; 71,1%; 51,8% và 70,6%. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Khoa Ung bướu tiếp nhận điều trị 1.097 lượt bệnh nhân nội trú với công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,1% (có 35 giường bệnh kế hoạch), như vậy, Khoa Ung bướu vẫn bảo đảm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân ung thư.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, với sự đầu tư của UBND tỉnh về cơ sở vật chất, thiết bị lĩnh vực ung bướu, đồng thời với việc tăng cường công tác đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật đối với các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng từng bước đáp ứng nhu cầu khám và điều trị cho bệnh nhân ung thư tại địa phương theo hướng tiếp cận đa mô thức, giảm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cũng như góp phần giảm chi phí cho người bệnh và gia đình người bệnh. Trong quá trình triển khai điều trị bệnh nhân ung thư nếu có sự gia tăng người bệnh, vượt quá khả năng thu dung người bệnh của Khoa Ung bướu, Sở Y tế sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, tiếp tục đầu tư cho Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng nhu cầu của người bệnh ung thư tại địa phương.

DIỆU HIỀN

HOA THẨM CAO NGUYÊN

“Kỹ sư tâm hồn” của các em học sinh

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn xã Phước Lộc, trường có gần 400 đội viên thiếu niên nhi đồng, đa số các em là người đồng bào Mạ. Do đặc thù là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên phần lớn các em tiếp thu kiến thức chậm, e ngại tham gia các hoạt động tập thể...; bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi đối với học sinh.

Trước những khó khăn đó, với kinh nghiệm hơn 12 năm phụ trách các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường, đặc biệt là được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giáo viên phụ trách; thầy Hùng đã cùng với các em đội viên thiếu nhi trong liên đội nhiều năm liền vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các chương trình, phong trào lớn của Đội do cấp trên tổ chức.

Trên cương vị giáo viên Tổng phụ trách Đội, thầy Hùng thường xuyên tham mưu tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan, gặp

Thầy giáo Mai Thế Hùng (Sn 1989) hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Phước Lộc, huyện Đa Huoai) được ví như “kỹ sư tâm hồn” giúp thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, tạo môi trường rèn luyện cho đội viên. Bằng những nỗ lực và thành tích xuất sắc, vừa qua, thầy giáo Tổng phụ trách Đội này vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

mặt các nhân chứng lịch sử tại địa phương thông qua hành trình tìm về địa chỉ đỏ và qua các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa cho thiếu nhi; xây dựng các mối quan hệ đúng mực với gia đình, nhà trường, xã hội; bồi đắp tình yêu gia đình, nhà trường, cộng đồng, tình yêu quê hương, đất nước...

Bên cạnh đó, thầy còn tích cực tham mưu với địa phương, đoàn cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ tài liệu, cung cấp thông tin nhằm phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong việc chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, xâm hại trẻ em... Phối hợp thuyết phục gia đình, phụ huynh không để trẻ em trong độ tuổi tham gia lao động trong các ngành, nghề pháp luật không cho phép.

Sự năng nổ của cá nhân thầy Hùng đã góp phần đưa Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 13 năm liền tục

từ năm 2010 đến năm 2023 duy trì và giữ danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh; nhiều lần được Hội đồng Đội huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen về có thành tích xuất sắc trong Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi.

Ngoài nhiệm vụ làm Tổng phụ trách Đội, thầy được nhà trường phân công dạy kiêm nhiệm môn giáo dục thể chất. Thầy luôn đặt nhiệm vụ trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe; kỹ năng vận động; thói quen tập luyện, lựa chọn môn thể thao phù hợp lên hàng đầu. Trong các tiết dạy Thể dục, thầy luôn sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt và giáo dục ý nghĩa mục đích môn học. Thầy chú trọng thay đổi phương pháp truyền đạt để tạo ra không khí thi đua trong lớp học, nâng cao năng lực giảng dạy. Bên cạnh đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy, đưa ra chỉ tiêu phấn đấu ở từng nội dung và toàn



Thầy giáo Mai Thế Hùng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

lớp học để liên tục cổ vũ, khích lệ, động viên để các em yêu thích môn học.

Từ đó, chất lượng môn Giáo dục thể chất và thành tích thể dục, thể thao của nhà trường có sự chuyển biến, thay đổi tăng lên từng năm,

cụ thể: Năm học 2018 - 2019 đoạt giải Nhất bóng đá mini cấp huyện; năm học 2020 - 2021 đạt 3 huy chương Bạc; 1 huy chương Đồng giải cầu lông cấp huyện; năm học 2021 - 2022 đoạt 1 huy chương Đồng thi bơi cấp tỉnh; năm học 2012 - 2023 có 6 học sinh tham gia giải điền kinh cấp tỉnh, có 5 học sinh được Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao quốc gia tuyển chọn. 100% học sinh khối 4, 5 hoàn thành chương trình môn Thể dục, trong đó có từ trên 32% học sinh hoàn thành tốt.

Cùng với đó, từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2022 - 2023, thầy đã có 5 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp huyện, cấp tỉnh.

Với những thành tích nêu trên, thầy Hùng đã được UBND huyện Đa Huoai, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen trong quá trình công tác, giảng dạy. Vừa qua, thầy Hùng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

ĐỨC TỬ

Hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Sau gần 3 năm thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an Nhân dân giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án), các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ để ra.

Theo báo cáo sơ kết Đề án của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình địa bàn, đối tượng. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ, thường xuyên. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, việc tăng cường PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; Ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh,



Đã triển khai trên 2.100 buổi tuyên truyền kiến thức về PCCC&CNCH.

trật tự; Các quy định mới của pháp luật về hình sự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực học đường, phòng, chống cháy nổ, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, căn cước công dân... Các quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, xả thải ra môi trường; Về thi hành án hình sự, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; đối tượng chính sách, điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; Về đối tượng, điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Kết quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an tỉnh được chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật, công

khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để người dân, doanh nghiệp biết, nhất là các quy định có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung tuyên truyền Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an Nhân dân giai đoạn 2021-2027, được UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để Công an tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030... Và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội thông qua cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, như: Luật Đất đai, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Giao dịch điện tử...

Đã tổ chức 1.321 đợt tuyên truyền cho trên 198.500 lượt người dân trên địa bàn tham gia công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; Tổ chức gọi hỏi, răn đe 18.750 đối tượng; cảm hóa, giáo dục và kiểm điểm trước dân gần 8.835 đối tượng. Phát 15.000 tờ gấp với nội dung tuyên truyền "chung tay phòng, chống nạn buôn bán người" và "phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội". Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy...

Tuyên truyền cá biệt hơn 500 lượt cho 566 người, trong đó có sự tham gia của 31 người có uy tín; tổ chức tuyên truyền cho 365 cơ sở lưu trú, 35 cơ quan, doanh nghiệp, 219.138 lượt hộ dân, cơ sở kinh doanh, 52 lượt nhà xe, 86 lái xe cam kết không hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua

bán trái phép vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phế liệu quốc phòng, tiền chất thuốc nổ; Không tiếp tay cho tội phạm trộm cắp tài sản.

Và tổ chức 336 buổi tuyên truyền cho 166.564 lượt người dân; 92 trường học với trên 137 ngàn lượt học sinh, giáo viên tham dự. Cấp phát trên 48 ngàn tờ rơi, 1.648 tài liệu, 132 cẩm nang an toàn giao thông, 950 mũ bảo hiểm, treo 91 băng rôn; cho 8.133 lái xe, 630 phương tiện, 762 doanh nghiệp vận tải, 51 chủ phương tiện kinh doanh du lịch mặt nước, doanh nghiệp vận tải đường thủy, 29 cơ sở sửa chữa xe ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chờ hàng quá tải, không "coi nể" thùng xe, không "độ chế" xe, không vận chuyển hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm bẩn, pháo nổ...

Cũng theo báo cáo sơ kết Đề án của UBND tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo lộ trình thực hiện Đề án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Qua đó, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đối với quần chúng Nhân dân, các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng công an và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở, hạn chế và kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THỤY TRANG

Đơn Dương: Giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Phong trào Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại huyện Đơn Dương đang phát triển mạnh cả về diện rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng NTM mà Đơn Dương đã và đang giữ vững.

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM thì tiêu chí 19.2 (Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên), không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn được kiểm chế, giảm liên tục so với các năm trước" và tiêu chí số 9.1 (Huyện nông thôn mới nâng cao về "An ninh trật tự xã hội), trong đó có tiêu chí 100% số xã đạt tiêu chí 19.2 về xã nông thôn mới đã được Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Lực lượng công an với vai trò chủ công trên lĩnh vực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), là nòng cốt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng đã và đang chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 19.2. Công an từ huyện đến

cơ sở tăng cường công tác phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức họp dân phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn các xã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ gìn ANTT từ đó tình hình ANTT xã hội ở các xã được đảm bảo, ổn định, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã được kiểm chế, kéo giảm.

Theo báo cáo của Công an huyện, tình hình trật tự xã hội địa bàn trong 8 tháng đầu năm giữ vững ổn định và giảm so với cùng kỳ: phát hiện 30 vụ phạm tội về trật tự xã hội làm 3 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 726,010 triệu đồng, trong đó có 2 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, 3 vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Huyện đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình làm tốt công tác bảo



Công an huyện Đơn Dương ra quân trấn áp tội phạm.

vệ ANTT ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Trong đó, có nhiều mô hình phát huy có hiệu quả làm giảm tội phạm ở cơ sở.

Hàng năm Công an huyện Đơn Dương luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch về đảm bảo ANTT, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ động tham mưu làm tốt công tác quản lý cán bộ, không để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chủ động nắm bắt kịp thời

các tâm tư nguyện vọng, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật...

Cùng với lực lượng Công an, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ tự quản về ANTT, đội thanh niên xung kích, đội dân phòng, ban ANTT thôn; hướng dẫn 104/104 thôn, tổ dân phố ký cam kết không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội và không vi phạm an toàn giao

thông. Cùng với sự cố gắng của hệ thống chính trị, các ngành chuyên môn của huyện cũng tích cực vào cuộc, giáo dục học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy... từng bước đạt nhiều kết quả.

Thượng tá Tào Nguyễn Quang Minh- Trưởng Công an huyện cho biết: Xác định công tác đảm bảo ANTT là một trong những tiêu chí quan trọng, thời gian qua, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phong trào, cụ thể là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Trong quá trình thực hiện tiêu chí về bảo đảm ANTT, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt coi trọng công tác phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận và thực hiện an sinh xã hội, xem đây là nhân tố quan trọng bảo đảm ANTT bền vững.

DIỄM THƯƠNG

ĐỂ KHÔNG CÒN NỖ LO SẠT LỞ: Đề án cảnh báo sớm cần được triển khai quyết liệt

Theo đó, để chủ động ứng phó với tình hình này, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, để không còn nỗi lo về sạt lở, Đề án cảnh báo sớm này cần được quan tâm đúng mức và triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn.

Địa hình phức tạp và những cơn bão động

Với địa hình cao nguyên đa dạng, kết hợp với mùa mưa kéo dài và lượng mưa lớn, Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cao. Các yếu tố địa chất như đất bazan bở r rời, cấu trúc địa chất không đồng nhất, các cung trượt có quy mô và mức độ ảnh hưởng lớn lại mưa nhiều... càng làm tăng thêm nguy cơ này.

Vào mùa mưa, tình trạng sạt lở đất thường xảy ra nhất là các tuyến đường đèo đoạn qua vùng đồi núi có độ dốc lớn như trên Quốc lộ 20, 27, 28, đường 723; sạt lở bờ xảy ra ở các sông, suối trong tỉnh như sông Đa B'sa (huyện Đa Huoai), sông Đồng Nai (huyện Cát Tiên), sông Đa Nhim (huyện Đơn Dương), sông Đa Nhim (huyện Lâm Hà), suối Đa Mí, sông Đa Têh (huyện Đa Têh), sông Krông Nô (huyện Đam Rông), khu vực sườn dốc (huyện Lạc Dương).

Ở các đô thị trong tỉnh, hiện tượng

Những ngày qua, tình hình bão lũ và sạt lở đất ở một số tỉnh, thành phía Bắc đã để lại những hậu quả vô cùng đau thương. Lâm Đồng là tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó có tình trạng sạt lở đất, ngập úng cục bộ và một số vùng cũng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét do những diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp.



Sạt lở đất ở khu vực dân cư Xuân An, Phường 3, TP Đà Lạt.

sạt lở đất cũng thường xuất hiện tại thị trấn D'ran (huyện Đơn Dương), TP Đà Lạt. Đặc biệt sạt lở đất do tai biến địa chất xảy ra nghiêm trọng ở thị trấn Di Linh và các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp (huyện Di Linh), xã Đông Thanh (huyện Lâm Hà), đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc), xã Đa K' năng (huyện Đam Rông).

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các sự cố sạt lở đất đã gây ra

không ít thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong đó TP Đà Lạt có 50 khu vực đã sạt lở đất cục bộ, trong đó có 2 khu vực sạt trượt nghiêm trọng; TP Bảo Lộc có 118 khu vực (sụt lún 3 khu vực, nguy cơ sạt lở 58 khu vực, sạt lở 12 khu vực, lũ quét 48 khu vực), trong đó có 2 khu vực đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng; huyện Đam Rông có 47 khu vực sạt lở trong đó có 1 khu vực sạt lở nghiêm trọng; huyện Lâm Hà có 7 khu vực sạt lở, trong đó có 1 khu vực sạt lở nghiêm trọng.

Đề án cảnh báo sớm: Những bước đi đầu tiên

Để chủ động ứng phó, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ triển khai Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam của Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh, Sở Xây dựng Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt... cũng đã tổ chức các hội thảo đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp phòng, chống sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức và chuyên gia trong và ngoài nước. Hội thảo đã đánh giá được các nguyên nhân khách quan, chủ quan; đưa ra được các giải pháp trước mắt phải thực hiện ngay và giải pháp lâu dài để phòng, chống tình trạng sạt trượt, ngập lụt cục bộ.

Sau hội thảo, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hạn chế nguy cơ sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung các nội dung: Rà soát các công trình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc có độ chênh taluy lớn để sớm xử lý; Rà soát các

đề án quy hoạch để đảm bảo hạn chế tối đa sạt trượt, ngập lụt; đảm bảo quy hoạch thoát nước. Lập bản đồ phân vùng sạt lở, lũ quét để làm cơ sở quản lý quy hoạch, xây dựng công trình; Xây dựng hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm sạt lở, ngập lụt. Tiếp tục thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho khu vực nội ô Đà Lạt đã được tỉnh phê duyệt danh mục năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương thực hiện và cũng đã có một số dự án chống sạt lở đất, chống ngập úng được triển khai trong năm 2023.

Các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương rà soát, thống kê, cung cấp thông tin các khu vực xảy ra hiện tượng tai biến địa chất, sụt lún, trượt lở đất, lũ quét. Kết quả rà soát đã được tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng nội dung, khối lượng và dự toán Nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá, khảo sát bổ sung cơ sở dữ liệu về thiên tai sạt lở đất, lũ quét lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro sạt lở đất,...

XEM TIẾP TRANG 8

Tập trung xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở đất

Từ đầu tháng 6 tới nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương liên tục ghi nhận hàng trăm địa điểm có nguy cơ sạt lở đất. Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân trong cao điểm mùa mưa lũ năm 2024, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai giải pháp phòng, chống, đặc biệt là ở các khu vực có nguy cơ sạt trượt.

Lâm Đồng là tỉnh nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 9.781,2 km² (chiếm khoảng 3,1% diện tích cả nước), với 12 đơn vị hành chính cấp huyện. Khi mùa mưa đến, sạt lở đất thường xảy ra nhất là các tuyến đường đèo đoạn qua vùng đồi núi có độ dốc lớn. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện nay có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Ngoài ra, hiện tượng sạt lở đất còn xảy ra ở các đô thị trong tỉnh như ở Đơn Dương, Đà Lạt, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông...

Tại địa bàn huyện Đam Rông, theo kết quả rà soát, thống kê hiện trên địa bàn huyện có 47 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó 8 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 146 hộ dân nguy cơ bị ảnh hưởng. Vụ việc sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn giữa tháng 7 đã làm 3 người dân bị thiệt mạng, sắp hoàn toàn 2 căn nhà với ước thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Đam Rông đánh giá, do địa hình của huyện đồi dốc cao, địa chất kết cấu yếu dạng đất pha cát, cùng với ảnh hưởng của mưa

lớn diện rộng làm cho đất ngậm nước gây ra sạt trượt đất. Mặt khác, do dân cư sinh sống bám theo dọc các trục đường giao thông có mái taluy cao nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng khi xảy ra sạt lở đất. Qua khảo sát nhiều vị trí người dân đã bạt mái dốc trước đây để tạo mặt bằng làm nhà ở, tạo ra mái đất có độ dốc lớn, không được gia cố hay giằng cáp để hạ tải trọng trên đỉnh mái nên dẫn đến dễ xảy ra tình trạng sạt lở khối đất trên đỉnh khi có mưa lớn, mưa kéo dài.

Tương tự, tại địa bàn TP Đà Lạt, các đơn vị chức năng cũng ghi nhận 51 điểm. Riêng tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua xã Tràm Hành, Xuân Trường đã xuất hiện 4 vị trí sạt lở đất. Hay vụ sạt lở taluy trong khu dân cư thuộc Phường 3 khiến 6 hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn.

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, về nguyên nhân trực tiếp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình từ 1.750 - 3.150mm/năm, là tỉnh có lượng mưa luôn cao hơn bình quân



Một điểm sạt lở lớn trên đèo Tà Nung tại TP Đà Lạt.

chung cả nước. Lượng mưa cao, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có những cơn mưa lớn là nguyên nhân làm nền đất bị yếu, gây sạt lở, sạt trượt. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng, san gạt, đào đắp tạo mặt bằng xây dựng để xây dựng công trình tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao, có nguy cơ sạt trượt cũng là một trong nguyên nhân gây sạt lở, trượt, nứt đất và gây tác động đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Để tăng cường các giải pháp phòng, chống trước mắt cũng như lâu dài, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định phân bổ chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 trên địa bàn tỉnh với số tiền 280 tỷ đồng từ nguồn

dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu do thiên tai gây ra trong thời gian vừa qua. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ kinh phí được hỗ trợ cho 11 dự án công trình cho 8 địa phương và 1 đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện.

Song song đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể để hạn chế nguy cơ sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung các nội dung: rà soát các công trình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc có độ chênh taluy lớn để sớm xử lý. Rà soát các đề án quy hoạch để đảm bảo hạn chế tối đa sạt trượt, ngập lụt; đảm bảo quy hoạch thoát nước. Lập bản đồ phân vùng

sạt lở, lũ quét để làm cơ sở quản lý quy hoạch, xây dựng công trình. Xây dựng hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm sạt lở, ngập lụt. Tiếp tục thực hiện đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho khu vực nội ô Đà Lạt đã được tỉnh phê duyệt danh mục năm 2023;..

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương chủ động, tập trung triển khai các phương án, giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt là việc yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Liên tục theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực sông, suối, sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24 giờ/24 giờ để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra.

CHÍNH THÀNH

Lâm Đồng...

TIẾP TRANG 3

... Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; xây dựng TP Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo. Để thực hiện mục tiêu trên, cần “Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả dựa trên công nghệ cao, chuyển đổi số và giá trị gia tăng cao”.

Và trên thực tế, Lâm Đồng đã và đang phát huy hiệu quả từ vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên đến nguồn lực của mình trong tiến trình chuyển đổi xanh trên vùng đất Nam Tây Nguyên tươi đẹp.

Lâm Đồng là tỉnh nằm ở khu vực Nam Tây Nguyên có độ cao chênh lệch từ 300 - 1.500 m so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình từ 18-25°C với diện tích 9.773,54 km². Phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía Đông giáp tỉnh Khánh Hòa - tỉnh Ninh Thuận; phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông và phía Tây Nam giáp tỉnh Đồng Nai - tỉnh Bình Phước. Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính gồm 2 thành phố và 10 huyện; TP Đà Lạt là trung tâm hành chính kinh tế của tỉnh, dân số toàn tỉnh trên 1,3 triệu người với 43 dân tộc sinh sống, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - là khu vực năng động có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn.

Tiềm năng thế mạnh của Lâm Đồng cấu thành từ các yếu tố:

Lâm Đồng hiện có diện tích đất 965.969 ha, chiếm trên 98% diện tích tự nhiên bao

Để không còn...

TIẾP TRANG 7

... lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn (1:5.000, 1:2.000) cho các vị trí, khu vực rủi ro cao với sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt, Bảo Lộc”. Hiện Sở đang xây dựng nhiệm vụ và dự toán đề trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định.

• **Cần nhiều hơn nữa để ứng phó với sạt lở, lũ quét**

Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể trong việc triển khai Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét, tình hình tại Lâm Đồng vẫn còn nhiều thách thức. Thiếu hụt chuyên gia và kinh phí triển khai các hoạt động ứng phó là một trong số những khó khăn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác phòng, chống thiên tai.

Sau rất nhiều những vụ sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản ở các địa phương trong những năm qua và cả những tháng gần đây trên địa bàn tỉnh; các địa phương đã kiến nghị nhiều giải pháp tại các buổi hội nghị, hội thảo, trong đó đáng chú ý là nhu cầu tăng cường đầu tư. Cụ thể, các sở, ngành, địa phương kiến nghị các công trình hạ tầng chống sạt lở, trang thiết bị chuyên dụng và các chương trình đào tạo cần được ưu tiên đầu tư. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức

gồm 8 nhóm đất, trong đó có 277.000 ha đất có khả năng sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng có 539.045 ha rừng, đạt tỷ lệ độ che phủ 54,6% diện tích toàn tỉnh. Cùng đó, theo kết quả điều tra thăm dò, Lâm Đồng có 289 mỏ và điểm quặng bao gồm 30 loại khoáng sản thuộc 5 nhóm chính: kim loại, phi kim loại; đá quý - bán đá quý; đá ốp lát; nước khoáng - nước nóng và khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó có bauxite, bentonite, kaolin, diatomite và than bùn có khả năng khai thác ở quy mô công nghiệp.

Lâm Đồng cũng là tỉnh nằm trong hệ thống sông Đồng Nai, có nguồn nước rất phong phú, mạng lưới suối khá dày đặc, tiềm năng thủy điện rất lớn. Đồng thời, Lâm Đồng là một vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời với sự góp mặt của 43 cộng đồng dân tộc. Nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hoá, lịch sử của các dân tộc.

Đặc biệt, TP Đà Lạt được mệnh danh là thành phố Festival Hoa. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn sở hữu nhiều văn hóa phi vật thể như: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản Triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Lang Biang và các hoạt động văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo...

Từ tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử, di sản kiến trúc của vùng đất và các nguồn lực (con người, vốn đầu tư), Lâm Đồng xác định phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để chuyển dần sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên “3 trụ cột” vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài trong tương lai. (CÒN NỮA)

XUÂN TRUNG

cho cộng đồng cũng là một nhiệm vụ cấp bách được nhắc đến, trong đó không chỉ trang bị kiến thức về phòng, chống thiên tai, mà còn là nhận thức trong việc tuân thủ quy định trong xây dựng và tác động đến hiện trạng đất sản xuất, bảo vệ rừng, trồng cây xanh...

Trước những khó khăn này, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã có những chỉ đạo quyết liệt tại Hội nghị bàn về kết quả triển khai thực hiện đề án. Theo đó, tới đây, tỉnh sẽ thành lập các ban chỉ đạo, ban điều phối để thực hiện nhiệm vụ này.

Tình trạng sạt lở đất, lũ quét tại Lâm Đồng đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và trong những ngày vừa qua, trên địa bàn vẫn xảy ra những vụ sạt lở ở trong khu dân cư, trên tuyến đường giao thông ở Đà Lạt, Đơn Dương, Đam Rông... Người dân các địa phương đang mong đợi và đặt nhiều kỳ vọng vào các giải pháp lâu dài và hiệu quả. “Gia đình tôi đã trải qua nỗi sợ hãi, lo lắng khi bị sạt lở taluy trong những ngày mưa vừa qua, nên rất mong muốn các cấp chính quyền sẽ quan tâm đầu tư và triển khai các biện pháp phòng, chống một cách quyết liệt hơn nữa.” - ông Võ Văn Phúc tại Xuân An, Phường 3, TP Đà Lạt bày tỏ.

NGUYỄN NGHĨA

THƯ KÊU GỌI

Hưởng ứng tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão YAGI), được xem là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông. Từ ngày 07 đến ngày 09/9/2024, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã tàn phá hàng loạt khu vực tại miền Bắc nước ta.

Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sập cầu,... tất cả đã và đang để lại những hậu quả khủng khiếp.

Theo báo cáo của các địa phương đến 09 giờ ngày 11/9/2024, bão và hoàn lưu bão số 3 đã khiến 201 người chết và mất tích (gồm 143 người đã thiệt mạng và 58 người vẫn còn mất tích).

Số người bị thương do bão lũ lên đến 752 người (Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81 người và nhiều địa phương khác); 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Liên quan đến sự cố sập cầu Phong Châu (tại tỉnh Phú Thọ), theo báo cáo của tỉnh tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện gặp nạn (gồm 1 xe tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện); hiện đã cứu được 3 người bị thương và đưa đi cấp cứu; 8 người khác vẫn đang mất tích.

Về nông nghiệp, hơn 148.000 hecta lúa, 26.000 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; gần 11.000 hecta cây ăn quả hư hại; hơn 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 125 con gia súc, gần 665.000 con gia cầm chết.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm hơn 46.500 nhà ở bị hư hỏng (gồm Quảng Ninh hơn 20.000 nhà, Hải Phòng gần 14.000 nhà, Bắc Ninh hơn 3.450 nhà, Lạng Sơn hơn 2.000 nhà...); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động gãy đổ; cây xanh đô thị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Chính quyền và các cơ quan chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất và đảm bảo không để ai phải chịu cảnh đói rét. Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được triển khai mạnh mẽ tại các điểm sạt lở nguy hiểm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được sự thông nhất của Thường trực Tỉnh ủy; hôm nay, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tôi thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương ngoài tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Mức phấn đấu vận động tham gia ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất bằng một ngày lương; công nhân, người lao động bằng mỗi ngày thu nhập; các tổ chức, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; các tiểu thương, các hộ gia đình; đoàn viên hội viên, thanh niên, thiếu niên trong toàn tỉnh tùy theo điều kiện tham gia đóng góp hỗ trợ với mức cao nhất có thể.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết sẽ công khai, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn kinh phí vận động ủng hộ.

Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt (*nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản*):

- Ủng hộ bằng chuyển khoản xin được chuyển vào tài khoản:

+ Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, số tài khoản: 3713.0.1063494.00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng;

+ Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; số tài khoản: 54 0000 2 79 79 79; Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lâm Đồng.

Nội dung: Ủng hộ lũ lụt

- Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Số 57 đường Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Những ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các địa phương và các cá nhân sẽ được thông tin công khai, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trong thời gian phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng.

Thay mặt đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân dành cho đồng bào bị mất mát, thiệt hại, khó khăn do bão.

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

Phạm Triều